

LÁ THƯ MỤC VỤ

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sử dụng những hình ảnh rất bình thường như hạt giống nhỏ bé được gieo vào lòng đất, âm thầm mọc lên, rồi sinh hoa kết trái. Có thể nói Đức Giêsu cũng đã gieo hạt giống Đức tin vào tâm hồn chúng ta qua Bí tích Rửa tội. Người cũng đang chờ đợi hạt giống ấy mọc lên và tăng trưởng: qua những lời cầu nguyện âm thầm, qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí Tích, và qua đời sống chứng nhân của mỗi người. Đây là việc đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài và lòng trung tín suốt đời. Đức Giêsu nói: *“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”* (Mt.10,22).

Lời Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta thấy mình được mời gọi để nhận ra được những giá trị thật của những gì vốn rất bình thường, nhỏ bé. Chẳng hạn như, những chân lý từ Tin Mừng được tiếp thu qua các lớp giáo lý căn bản, vỡ lòng, qua các phong trào thiếu nhi... khi chúng ta còn niên thiếu, sẽ theo chúng ta qua năm tháng, để rồi sau này sẽ được áp dụng trong cuộc sống, giúp chúng ta trở thành những Kitô hữu tốt. Những buổi đọc kinh tối chung trong gia đình, những câu kinh căn bản được Cha Mẹ chỉ dạy, hướng dẫn cách cầu nguyện, sau này sẽ hình thành nên những thói quen đạo đức tốt lành trong hành trình sống đạo của chúng ta.

Hôm nay chúng ta được mời gọi nhận thức lại những hướng dẫn tưởng như bình thường ấy và thực hành chúng trong cuộc sống hằng ngày. Đây là lúc chúng ta chuyển giao đức tin cho các thế hệ tương lai, và chúng sẽ được thể hiện qua những lời khuyên bảo ân cần; những tấm gương sáng bằng những hành động tốt, cụ thể. Khi ý thức thực hiện những công việc này, chúng ta như những người đang gieo giống, đang xây dựng và hình thành Nước Trời ngay trong cuộc sống tại thế này, bởi Nước Trời không ở đâu xa. Nước Trời ở ngay trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đoàn của chính mình.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta xây dựng Nước Trời bằng việc âm thầm và làm gương sáng về đức tin qua cuộc sống hằng ngày. Hãy làm những hành động nhỏ nhặt nhất, nhỏ nhặt nhưng với một tinh thần và ý thức lớn lao. Những việc ấy sẽ có tác dụng và để lại những ảnh hưởng tích cực đến môi trường sống, đến cộng đoàn.

Cụ thể hình ảnh Giáo Hội của chúng ta là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô, là hình ảnh của Nước Trời tại

thế. Giáo Hội rất âm thầm phát triển như hạt lúa rơi xuống đất, và tự nó phát triển bởi tác động của đất trời. Không ai biết hạt giống lớn lên ra sao, phát triển thế nào, chỉ biết đến thời gian trở sinh hoa trái, thì nó nặng trĩu hạt. Nước Thiên Chúa qua bàn tay của Chúa Thánh Thần tác động, cũng đã phát triển lớn lên giống như hạt lúa nặng trĩu hạt. Sự tác động âm thầm của Chúa Thánh Thần đã dìu dắt Giáo Hội trải qua bao nhiêu sóng gió bão, vượt qua mọi sự bắt bớ tù đầy giết chóc nhưng vẫn luôn đứng vững theo thời gian.



Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra đi gieo vãi Lời Chúa. Gieo trong kiên trì. Dù đêm hay ngày. Người gieo giống luôn gieo vào nhân thế hạt giống của Tin Mừng, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc. Người Kitô hãy gieo trong kiên trì, gieo với niềm cậy trông để nhờ ơn Chúa, lời ta nói, việc ta làm sẽ sinh hoa kết trái nơi môi trường chúng ta đang sống. Đây là lúc ta phải sống niềm tin: tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa Nước Ngài đến thành tựu, bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác trong niềm tin. Tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Tin vào sự hướng dẫn của Chúa đối với lịch sử, để tất cả vũ trụ đi tới sự viên mãn chung cuộc của mùa gặt phong phú cuối cùng. Niềm tin mời gọi chúng ta tiến bước, bền chí lên đường reo rắc hạt giống Lời Chúa, vì biết rằng: *“Tôi trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới là người làm cho mọc lên”* (1Cr 3,6). Tôi chỉ góp phần rất bé nhỏ, còn Thiên Chúa mới làm cho hạt giống Nước Chúa lớn lên theo cách của Thiên Chúa.

Trong Thánh Lễ chúng ta được đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể. Chúa Giêsu chính là hạt giống Nước Trời được gieo vào lòng ta. Hạt giống ấy hôm nay nhỏ bé nhưng sẽ âm thầm lớn lên trong chúng ta.

Vậy ước gì mỗi người trong chúng ta hôm nay ý thức được rằng: chúng ta không cần làm những việc to tát vĩ đại, mà chỉ cần làm cho tốt những việc nhỏ bé hằng ngày của mình, không cần ồn ào phô trương hay quảng cáo cho niềm tin. Chỉ cần sống một cách âm thầm nhưng kiên trì những giá trị Tin Mừng mà mình đã nhận lãnh. Rồi Thiên Chúa sẽ có cách làm cho những hạt giống bé nhỏ đời ta sẽ trở sinh nhiều bông hạt, sinh ích cho tha nhân và cứu rỗi các linh hồn.